



ประกาศกรมคุมประพฤติ

เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
(No Gift Policy)

กรมคุมประพฤติ เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการดำเนินการสืบเสาะและพินิจ ควบคุมและสอดส่อง แก้ไขฟื้นฟูและสงเคราะห์ผู้กระทำผิดในชั้นก่อนฟ้อง ชั้นพิจารณาคดีของศาล และภายหลังมีคำพิพากษาของศาล รวมทั้งเฝ้าระวังและป้องกันสังคมให้ปลอดภัยจากการกระทำผิดซ้ำของผู้กระทำผิดในคดีอุกฉกรรจ์ที่ใช้ความรุนแรง ซึ่งภารกิจต่างๆ เหล่านี้ล้วนจำเป็นต้องมีการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับชุมชนและภาคประชาสังคมได้รับรู้และรับทราบ เพื่อให้เกิดการสนับสนุนและส่งเสริม จากชุมชนและภาคประชาสังคมในการเข้ามาร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชน ส่งผลให้สังคมเกิดความสงบสุขและ ปลอดภัยจากอาชญากรรม

ดังนั้น ภารกิจของกรมคุมประพฤติดังกล่าวจะสามารถดำเนินไปได้จนถึงเป้าหมายสูงสุด คือ สังคมสงบสุขและปลอดภัยจากอาชญากรรมหรือไม่นั้น จำต้องอาศัยการขับเคลื่อนองค์กรโดยบุคลากร กรมคุมประพฤติทั่วทั้งองค์กร ซึ่งต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์ใดๆ แอบแฝง ปราศจากการกระทำทุจริตทั้งปวง สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เห็นชอบในการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกำหนดให้มีการขับเคลื่อนการดำเนินการตามกิจกรรมปฏิรูปฯ ที่สำคัญ (Big Rock) กิจกรรมปฏิรูปที่ ๔ พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์ เป้าหมายที่ ๑ ข้อ ๑.๑ ให้หน่วยงานของรัฐ ทุกหน่วยประกาศตนเป็นหน่วยงานงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคน ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

ในการนี้ เพื่อให้สาธารณชนรับรู้ถึงการปฏิบัติงานของกรมคุมประพฤติด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์ใดๆ แอบแฝง ปราศจากการกระทำทุจริตทั้งปวง จึงประกาศเจตนารมณ์ว่า “กรมคุมประพฤติเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)” ทั้งนี้ ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องปฏิบัติตน เป็นแบบอย่างและกำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามประกาศเจตนารมณ์นี้

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕

อำนาจถูกต้อง

(นางอัจฉริยา บัวทุม)

พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ

(นายวิฑิตวัลย์ สุนทรขจิต)

อธิบดีกรมคุมประพฤติ